

## ● “โยธาฯ” ต่อราคาไมโครโฟน 9.4 หมื่น

วันเดียวกันนี้ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทอัสคิวไฮเทค และ หจก.ภัทรรุ่งโรจน์ ร่วมแถลงชี้แจงถึงงบประมาณในโครงการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล หลังเกิดข้อสังเกตและข้อวิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้อไมโครโฟน เพื่อติดตั้งในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวยืนยันว่า ราคาไมโครโฟนที่เป็นข่าว 145,000 บาทนั้น เป็นเพียงราคาประมาณการ ที่ตั้งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบ แต่เมื่อมีการต่อรองราคาแล้ว ได้ขอสรุปจัดซื้อในราคา 94,250 บาท โดยยืนยันว่ายังไม่มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เพราะยังไม่มีการลงนามในสัญญาจ้างเอกชน แต่ยอมรับว่าบริษัทเอกชนได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งาน พร้อมชี้แจงเหตุผลในการจัดซื้อไมโครโฟนรุ่น DCNM-MMD ของบริษัท บอช ซีเคียวริตี้ ซีเอสดีเอ็ม จำกัด เนื่องจากเป็นรุ่นล่าสุด และมีคุณภาพดีที่สุดในโลก ซึ่งยังไม่มีความหมายงานราชการใดในประเทศไทยติดตั้ง

## ● ประหยัด 14 ล้าน-เปลี่ยนจอเป็นแอลอีดี

นายมณฑลยังชี้แจงการติดตั้งจอพลาสมาในราคาที่สูงว่า ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการติดตั้งระบบแอลอีดีแทน เนื่องจากมีความคมชัดและราคาต่ำกว่า โดยมีราคาจัดซื้อประมาณ 3 แสนบาท แต่ยังไม่มีการสรุปตัวเลข เพราะอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา นอกจากนี้ยังมีการลดราคาในส่วนประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ทำให้ราคาค่าจัดหาและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมด คงเหลือ 53.8 ล้านบาท จากประมาณราคาเบื้องต้น 67.9 ล้านบาท สามารถประหยัดเงินได้ 14 ล้านบาท รายละเอียดทั้งหมดจะเผยแพร่ได้ในอีก 2-3 วัน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบทั้งทางอาญาและทางวินัย หากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้น และชี้แจงถึงการทำหน้าที่ปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล เพราะได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดยขอเวลาอีก 2 วันเพื่อสรุปตัวเลขการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ก่อนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้สาธารณชนได้รับทราบ



“มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้”

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙-๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๖

www.dpt.go.th/iprd/

